

หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ข้อ155.จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน / ชุมชน

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID - 19 เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยตำบลแม่ทา ดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

2.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ ดำเนินการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในการตรวจหาค่า HI CI การสุ่มสำรวจหาลูกน้ำยุงลายการดูแลสุขภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้ห่างไกลจากการเกิดโรคไข้เลือดออก

3.โครงการตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ ผู้สูงอายุ ตำบลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อพัฒนาศักยภาพในการตรวจวัดความดันโลหิตและการประเมินเบื้องต้นกรณีกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการตรวจหาค่าปริมาณระดับน้ำตาลในเลือดให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง

4.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลแม่ทา ปี ๒๕๖๓ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ๑๒ สาขา

5.โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมตำบลแม่ทา ปี๒๕๖๒ กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นางาสตรี และอาสาสมัครสาธารณสุขเรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ทา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID - 19
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยตำบลแม่ทา ดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ดำเนินโครงการ ช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓



โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ ดำเนินการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในการตรวจหาค่า HI CI การสู่มสำรวจหาลูกน้ำยุงลาย การดูแลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ห่างไกลจากการเกิดโรคไข้เลือดออก

ดำเนินกิจกรรมช่วงเดือน พฤษภาคม – กันยายน พ.ศ.2563



โครงการตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ ผู้สูงอายุ ตำบลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ดำเนินการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อพัฒนาศักยภาพในการตรวจวัดความดันโลหิตและ
การประเมินเบื้องต้นกรณีกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการ
ตรวจหาค่าปริมาณระดับน้ำตาลในเลือดให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง
ดำเนินกิจกรรมช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563



โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลแม่ทา ปี ๒๕๖๓
ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ๑๒ สาขา
ดำเนินกิจกรรมช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓



โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมตำบลแม่ทา ปี๒๕๖๒ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่นำสตรี และอาสาสมัครสาธารณสุขเรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ทา

ดำเนินการช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน พ.ศ.2563



